

**Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế"**

Ngày 7/10/2009, tại Vinh Yên (Vinh Phúc), Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 (Chương trình KX.04/06-10), Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Vinh Phúc phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế". Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan hữu quan, các đại biểu là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu lý luận đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích quá trình nhận thức, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về mối quan hệ và giải quyết mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam từ các góc độ chính trị, kinh tế, an ninh, văn hóa, xã hội; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ khi ban hành Cương lĩnh năm 1991 đến nay.

Các đại biểu nhất trí cho rằng không thể có độc lập, tự chủ đích thực (tức là độc lập, tự chủ phải gắn với một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân) nếu cô lập, tách ra khỏi tiến trình chung của nhân loại. Độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế luôn gắn bó mật thiết với nhau.

Để có được và đặc biệt là giữ vững được độc lập, tự chủ trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh quốc gia về mọi mặt. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia chính là sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh của nội lực kết hợp với sức mạnh của ngoại lực, sức mạnh tổng hợp của kinh

tế, chính trị, xã hội và văn hóa; Cần phải có định hướng nhất quán về chủ trương hội nhập quốc tế. Tiền đề quan trọng chính là đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện và đồng bộ cả về kinh tế và chính trị. Đổi mới chính trị để thúc đẩy đổi mới kinh tế.

Tăng cường sức mạnh quốc gia là yếu tố then chốt để giảm sự "tùy thuộc bất đối xứng" không có lợi cho Việt Nam. Khi giải quyết các vấn đề toàn cầu, cần phải tăng cường sức mạnh "mềm" của đất nước để các chính sách quốc gia có được sự ủng hộ và giúp đỡ cao của cộng đồng quốc tế.

Về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và hội nhập quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng giải quyết tốt được mối quan hệ này chính là nhằm mục tiêu cơ bản nhất - phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chúng ta cần loại bỏ tâm lý lo ngại khi đẩy mạnh hội nhập sẽ mất độc lập tự chủ, ngược lại thông qua hội nhập sẽ khẳng định được vị thế của Nhà nước ta trên trường quốc tế. Ở đây, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo chiến lược xu hướng thế giới, cục diện và tác động của tình hình thế giới đối với Việt Nam; từ đó, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung những nội dung cần thiết để thực hiện thắng lợi đường lối độc lập, tự chủ của Đảng, không ngừng nâng cao vị thế và sức mạnh quốc gia, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới; cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy lý luận, tạo ra những đột phá mới, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người hiểu được sự cần thiết, tầm quan

trọng, nội dung, bước đi, giải pháp của phát triển bền vững, từ đó làm chuyển biến thói quen cũ không thích hợp, hình thành nếp sống và hành động mới, đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Cũng tại buổi hội thảo, các nhà khoa học đi sâu, làm rõ kết cấu chủ quyền nào là tối ưu cho giai đoạn hội nhập trước mắt; Chiến lược và hội nhập quốc tế trong thập niên tới như thế nào là phù hợp; Cần chú trọng nâng cao những năng lực chủ yếu nào trong giai đoạn tới; Làm thế nào để đảm bảo sự đồng bộ, ăn khớp giữa quá trình hội nhập với bên ngoài và quá trình cải tiến bên trong.

### TRẦN THÀNH

#### **Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục quyền con người: những vấn đề lý luận và thực tiễn”**

Trong hai ngày 9-10/10/2009, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã chủ trì tổ chức buổi Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “*Giáo dục quyền con người: Những vấn đề lý luận và thực tiễn*”. Đây là Hội thảo lần thứ ba, nằm trong khuôn khổ Dự án “*Diễn đàn giáo dục về quyền con người ở bậc đại học và sau đại học*” thuộc Chương trình Quản trị công và Cải cách hành chính theo Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ Đan Mạch và Chính phủ Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các vị đại biểu, các nhà khoa học đến từ Đại sứ quán Đan Mạch, VASS, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, các trường đại học trong nước...

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận và thảo luận trong 4 phiên hợp:

Phiên thứ nhất: *Những vấn đề lý luận về giáo dục quyền con người*

Phiên thứ hai: *Thực trạng giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay*

Phiên thứ ba: *Kinh nghiệm giáo dục quyền con người ở một số nước trên thế giới*

Phiên thứ tư: *Hoàn thiện hệ thống giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay*

Các đại biểu nhất trí rằng, quyền con người, thực hiện và bảo vệ quyền con người là một trong những giá trị phổ quát của xã hội loài người. Trong điều kiện lịch sử cụ thể ở Việt Nam, giá trị phổ quát đó được tiếp nhận, từng bước phát triển trên cơ sở cân nhắc những đặc điểm đặc thù về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, dân tộc, truyền thống và các đặc điểm đặc thù khác. Ở nước ta trong thời gian qua và hiện nay, quyền con người nói chung, giáo dục quyền con người nói riêng ở *phương diện giá trị* đang được quan tâm nhiều hơn trong tư duy chính trị - pháp lý Việt Nam.

Quyền con người, thực hiện và bảo vệ quyền con người là một giá trị tổng hợp, do vậy khi nghiên cứu và vận dụng giá trị đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận tổng hợp, bao gồm cả các phương diện triết lý, lịch sử, lý luận, điều chỉnh pháp luật, tổ chức thực hiện các quyền đó và các phương diện khác ở mức độ quốc tế, khu vực và ở Việt Nam. Việc tìm hiểu tổng thể những vấn đề nói trên sẽ góp phần làm sáng tỏ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc coi con người là động lực, mục tiêu, là

trung tâm của sự phát triển xã hội ở Việt Nam. Để có được những hiểu biết đó, phải thông qua và bằng giáo dục quyền con người.

### KHÁNH VÂN

#### **Hội nghị Cộng tác viên phục vụ nhu cầu tin của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp VI, Quốc hội khóa XII.**

Nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp VI, Quốc hội khóa XII (từ ngày 20/10/2009 đến ngày 27/11/2009), ngày 13/10/2009 tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Thông tin khoa học - Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên trong lĩnh vực thông tin nghiên cứu. Tham dự Hội nghị có các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Thông tin – Văn phòng Quốc hội, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban Công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nhà pháp luật Việt – Pháp, Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Viện Nghiên cứu Gia đình và giới, Viện Thông tin Khoa học xã hội,... cùng đồng đạo các cơ quan báo chí trong nước.

Với ý tưởng tạo ra một diễn đàn để các đơn vị tham dự giới thiệu tiềm năng thông tin, qua đó Trung tâm Thông tin khoa học - Viện Nghiên cứu lập pháp có thể khảo sát, xác định phương thức tổ chức nguồn thông tin tư liệu, thiết lập mối quan hệ với các cơ quan thông tin, nghiên cứu liên quan, Hội nghị đã được thiết kế dưới hình thức Hội chợ thông tin và tập trung vào một số chủ đề chính như: vấn đề tổ chức hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của Quốc hội, phương thức quản lý thông tin và các cơ sở dữ liệu chuyên dạng liên quan đến các vấn đề đang được quan tâm như quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo, môi trường biển, chủ nghĩa lý khai,

quân đội các nước lớn,... Đặc biệt, đại diện của Công ty Quadralink Global Services (Canada), nhà cung cấp chương trình quản trị cơ sở dữ liệu cho nhiều tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có Quốc hội của nhiều quốc gia tại khu vực Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giới thiệu giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ công tác nghiên cứu lập pháp. Với các mục tiêu như xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu và hệ thống liên kết các cơ quan lập pháp, số hóa và quản lý kho dữ liệu số phục vụ công tác nghiên cứu lập pháp và xây dựng hệ thống kết nối thông tin với công chúng (Public Consultancy), hiện tại, Công ty này đang hỗ trợ kỹ thuật cho Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm tăng cường năng lực quản lý thông tin hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu lập pháp.

Phần chính của Hội nghị tiến hành khảo sát nghiệp vụ và làm việc theo nhóm giữa các chuyên gia của Trung tâm Thông tin khoa học - Viện Nghiên cứu lập pháp và các đơn vị tham gia. Đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị trực tiếp giới thiệu các dịch vụ, ấn phẩm (sách, báo, tạp chí,...), trình diễn phương thức truy cập các tệp tin (website, cơ sở dữ liệu đại chúng, cơ sở dữ liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu chuyên dạng) tới các cán bộ của Trung tâm. Trên cơ sở dự kiến nội dung chính của Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XII, các cán bộ khai thác sâu hơn nữa tiềm năng cung cấp thông tin, hệ thống chuyên gia của các đơn vị tham gia và ra quyết định cộng tác trong từng lĩnh vực cụ thể. Đây cũng là điều kiện tốt để các đơn vị tham dự Hội nghị học hỏi cách thức tổ chức và quản trị thông tin hiện đại của đơn vị khác.

T.T